

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน
ระดับ 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

สามารถปฏิบัติงานได้ครอบคลุมงานอาชีพ แก้ปัญหาการปฏิบัติงานในบริบทที่สามารถคาดการณ์ปัญหาได้
ปรับใช้หลักการ หาข้อสรุปประเด็นปัญหา และตัดสินใจในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง
สามารถปรับปรุงคุณภาพผลงานอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองในการประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกสร้างสวนปาล์ม
น้ำมัน การวางแผนการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน
และการจัดทำเส้นทางและทางระบายน้ำในสวนปาล์มน้ำมัน มีทักษะความคิด การสื่อสาร
การติดต่อประสานงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน และร่วมทำงานกับผู้อื่น
รับผิดชอบในการกำกับควบคุมกระบวนการทำงานและปรับปรุงคุณภาพผลงานอย่างต่อเนื่องด้วยตัวเอง มีทัศนคติที่ดี
ในการประกอบอาชีพ และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่อาชีพผู้ปฏิบัติงานสาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน ระดับ 4
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน ระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี
หรือ ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้อง ระดับ 3
และมีประสบการณ์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน ไม่น้อยกว่า 2 ปีอย่างต่อเนื่อง
หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เกี่ยวข้อง
และมีประสบการณ์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน ไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง
หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
และมีประสบการณ์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน ไม่น้อยกว่า 2 ปีอย่างต่อเนื่อง
หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
และมีประสบการณ์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน ไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง
หรือ สำเร็จการศึกษาดำรงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
และมีประสบการณ์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน ไม่น้อยกว่า 4 ปีอย่างต่อเนื่อง
หรือ มีประสบการณ์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน ไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน
ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล (6112)

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

B13	ARC-GKHO-979A	ประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน
B14	ARC-RFMM-980A	วางแผนการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมัน
B16	ARC-ENAU-982A	จัดทำเส้นทางและทางระบายน้ำในสวนปาล์มน้ำมัน

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล